

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงาน และ งบการเงิน

31 ธันวาคม 2561

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก บริษัทฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

## เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติตามของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

### เบี่ยงประกันภัยต่อรับ

รายได้หลักของบริษัทฯ ได้แก่ เบี่ยงประกันภัยต่อรับ โดยมีจำนวน 2,400 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 99 ของรายได้รวม บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญารับประกันภัยต่อกับลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตทั้งแบบประกันภัยต่อเฉพาะรายและประกันภัยต่อแบบสัดส่วน โดยเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญามีความหลากหลายตามประเภทภัยสัดส่วนการรับประกันภัยต่อ ระยะเวลาความคุ้มครอง เป็นต้น นอกจากนี้ การรับรู้รายได้จากสัญญารับประกันภัยต่อดังกล่าวต้องมีลักษณะที่เข้าเงื่อนไขการเป็นสัญญาประกันภัยตามคำนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงินด้วย ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาและทบทวนการจัดประเภทของสัญญา ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบเบี่ยงประกันภัยต่อรับของบริษัทฯ ว่าได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้องตามที่เกิดขึ้นจริง

ข้าพเจ้าได้ประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรับรู้รายได้จากสัญญาประกันภัยต่อแต่ละประเภท ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ใช้ในการทดสอบการจัดประเภทสัญญาประกันภัยรวมถึงปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานฯ เพื่อช่วยประเมินวิธีการและข้อสมมติดังกล่าวโดยการเทียบเคียงกับข้อมูลประสบการณ์ในอดีตและข้อมูลอุตสาหกรรมและวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นอิสระ สุ่มทดสอบข้อมูลที่บริษัทฯ ใช้ในการทดสอบการจัดประเภทสัญญาประกันภัยและสุ่มตรวจสอบยอดเบี่ยงประกันภัยต่อรับกับเอกสารรายงานรายการบัญชีระหว่างกันที่ได้รับจากบริษัทที่เอาประกันภัยต่อที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีเบี่ยงประกันภัยต่อรับแบบแยกย่อยตามประเภทการรับประกันภัยต่อและสุ่มทดสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่สำคัญที่ผ่านไประหว่างปีสำคัญทั่วไป

### **การทดสอบความเพียงพอของสำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว**

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีสำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวจำนวน 407 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 44 ของหนี้สินรวม ซึ่งเป็นยอดเงินสำรองที่คำนวณโดยอ้างอิงตามวิธีสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลบังคับอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯได้ทดสอบความเพียงพอของจำนวนสำรองประกันภัยดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับจำนวนสำรองที่คำนวณจากวิธีสำรองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม หากสำรองประกันภัยไม่เพียงพอบริษัทฯจะรับรู้ส่วนต่างเป็นค่าใช้จ่ายและแสดงรายการสำรองแบบเบี้ยประกันภัยรวมในงบการเงิน ซึ่งวิธีสำรองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวมต้องใช้ข้อสมมติในการคำนวณ อาทิ อัตราการลด อัตราการขาดอายุหรืออัตราเวนคืนกรมธรรม์ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและบริหารงาน เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อยอดสำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการเลือกใช้ข้อสมมติดังกล่าว ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญต่อความเพียงพอของสำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว

ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประมาณการสำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานฯเพื่อช่วยในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบวิธีการและข้อสมมติที่ใช้กับข้อมูลประสบการณ์ในอดีตและข้อมูลอุตสาหกรรม และช่วยในการวิเคราะห์แบบจำลองคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้สำหรับการคำนวณสำรองตามวิธีสำรองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวมอย่างเป็นอิสระ และสุ่มทดสอบข้อมูลที่นำมาใช้ในการทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายการเคลื่อนไหวของสำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวด้วย

### **ข้อมูลอื่น**

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

ณริศรา ไชยสุวรรณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4812

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพันธ์ 2562

## บริษัท ไทยรีพริสแก๊งชีวิต จำกัด (มหาชน)

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงิน				
	ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	
<b>สินทรัพย์</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	55,107,499	212,087,690	55,107,499	212,087,690
รายได้จากการลงทุนค้างรับ		10,979,404	9,242,150	10,979,404	9,242,150
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	7	2,890,523	4,015,200	2,890,523	4,015,200
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	8	195,504,325	212,172,855	195,504,325	212,172,855
<b>สินทรัพย์ลงทุน</b>					
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ	9	1,880,320,416	1,756,626,673	1,880,320,416	1,756,626,673
เงินให้กู้ยืม	10	1,350,532	120,379	1,350,532	120,379
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	11.1	16,102,055	18,586,214	21,684,234	21,684,234
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	12	55,212,073	46,319,442	55,212,073	46,319,442
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน - สุทธิ	13	37,834,960	40,278,981	37,834,960	40,278,981
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	14.1	30,797,125	28,150,584	30,797,125	28,150,584
<b>สินทรัพย์อื่น</b>					
ค่าน้ำหนึ่งจ่ายรอดักบัญชี		70,819,695	65,652,194	70,819,695	65,652,194
อื่น ๆ		950,292	3,812,535	950,292	3,812,535
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>2,357,868,899</b>	<b>2,397,064,897</b>	<b>2,363,451,078</b>	<b>2,400,162,917</b>
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>หนี้สิน</b>					
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	15	683,877,504	578,361,292	683,877,504	578,361,292
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	16	184,571,501	181,944,707	184,571,501	181,944,707
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		33,572,395	71,439,987	33,572,395	71,439,987
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	17	10,871,877	9,087,919	10,871,877	9,087,919
<b>หนี้สินอื่น</b>					
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		2,587,759	2,529,686	2,587,759	2,529,686
ค่าน้ำหนึ่งจ่ายรอดักบัญชี		43,358	60,249	43,358	60,249
อื่น ๆ		3,423,973	10,176,891	3,423,973	10,176,891
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>918,948,367</b>	<b>853,600,731</b>	<b>918,948,367</b>	<b>853,600,731</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>	18				
ทุนจดทะเบียน ออกจำหน่ายและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		79,162,825	79,162,825	79,162,825	79,162,825
<b>กำไรสะสม</b>					
จัดสรรแล้ว - สรรพตามกฎหมาย	19	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000
ยังไม่จัดสรร		714,249,360	761,494,365	718,202,902	763,441,126
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		(14,491,653)	42,806,976	(12,863,016)	43,958,235
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>1,438,920,532</b>	<b>1,543,464,166</b>	<b>1,444,502,711</b>	<b>1,546,562,186</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>2,357,868,899</b>	<b>2,397,064,897</b>	<b>2,363,451,078</b>	<b>2,400,162,917</b>
		-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

## งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงิน			
	ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>รายได้</b>				
เบี้ยประกันภัยต่อรับ	2,400,297,911	2,157,427,777	2,400,297,911	2,157,427,777
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ	(19,538,148)	(20,847,584)	(19,538,148)	(20,847,584)
เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิ	2,380,759,763	2,136,580,193	2,380,759,763	2,136,580,193
หัก: สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้เพิ่มจากปีก่อน	(33,297,362)	(40,035,591)	(33,297,362)	(40,035,591)
เบี้ยประกันภัยต่อที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ	2,347,462,401	2,096,544,602	2,347,462,401	2,096,544,602
รายได้ค่าบำเหน็จ	2,929,349	3,525,473	2,929,349	3,525,473
ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม				
ที่แสดงตามวิธีส่วนได้เสีย	11.3	(2,006,781)	6,159,496	-
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	61,446,366	42,104,670	61,446,366	47,144,670
ผลกำไรจากเงินลงทุน	22,584,817	31,964,466	22,584,817	51,977,630
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าสุทธิธรรม	(7,914,359)	2,126,582	(7,914,359)	2,126,582
รายได้อื่น	1,809,535	3,913,847	1,809,535	3,913,847
<b>รวมรายได้</b>	<b>2,426,311,328</b>	<b>2,186,339,136</b>	<b>2,428,318,109</b>	<b>2,205,232,804</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่มจากปีก่อน	86,590,549	35,530,506	86,590,549	35,530,506
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน	1,374,252,802	919,004,077	1,374,252,802	919,004,077
หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อ	(3,791,816)	(3,745,510)	(3,791,816)	(3,745,510)
ค่าบำเหน็จ	548,594,785	593,430,549	548,594,785	593,430,549
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	25,224,319	24,163,209	25,224,319	24,163,209
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	21	85,419,003	75,723,075	85,419,003
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,116,289,642</b>	<b>1,644,105,906</b>	<b>2,116,289,642</b>	<b>1,644,105,906</b>
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	310,021,686	542,233,230	312,028,467	561,126,898
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	14.2	(56,555,171)	(106,548,984)	(106,548,984)
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>253,466,515</b>	<b>435,684,246</b>	<b>255,479,483</b>	<b>454,577,914</b>
<b>กำไรต่อหุ้น</b>	<b>24</b>			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรสำหรับปี	0.42	0.73	0.43	0.76

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	งบการเงิน			
	ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>253,466,515</b>	<b>435,684,246</b>	<b>255,473,296</b>	<b>454,577,914</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>				
รายการที่จะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุนในภายหลัง:				
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม				
- ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(477,378)	(1,121,566)	-	-
- กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	-	41,280	-	-
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	(71,026,564)	49,396,811	(71,026,564)	49,396,811
บวก (หัก) : รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	14,205,313	(9,879,362)	14,205,313	(9,879,362)
รายการที่จะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(57,298,629)	38,437,163	(56,821,251)	39,517,449
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุนในภายหลัง:				
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม				
- ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	(44,467)	-	-
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(892,212)	(4,534,958)	(892,212)	(4,534,958)
บวก: รายได้ภาษีเงินได้	178,442	906,992	178,442	906,992
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(713,770)	(3,672,433)	(713,770)	(3,627,966)
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี</b>	<b>(58,012,399)</b>	<b>34,764,730</b>	<b>(57,535,021)</b>	<b>35,889,483</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>195,454,116</b>	<b>470,448,976</b>	<b>197,938,275</b>	<b>490,467,397</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท ไทยประกันภัยชีวิต จำกัด (มหาชน)

## งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	งบการเงิน			
	ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
<b>กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน</b>				
เงินรับจากการประกันภัยต่อ	465,497,252	678,967,700	465,497,252	678,967,700
ดอกเบี้ยรับ	15,748,141	20,668,970	15,748,141	20,668,970
เงินปันผลรับ	44,492,631	36,866,421	44,492,631	36,866,421
รายได้จากการลงทุนอื่น	22,053,157	31,355,440	22,053,157	31,355,440
รายได้อื่น	590,623	3,900,281	590,623	3,900,281
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	(25,321,542)	(24,191,079)	(25,321,542)	(24,191,079)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(83,510,407)	(61,636,723)	(83,510,407)	(61,636,723)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(82,685,549)	(70,458,728)	(82,685,549)	(70,458,728)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	(199,100,166)	(359,922,917)	(199,100,166)	(359,922,917)
เงินให้กู้ยืม	(1,230,153)	172,512	(1,230,153)	172,512
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(21,684,234)	-	(21,684,234)
ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	60,000,000	-	60,000,000
<b>เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>156,533,987</b>	<b>294,037,643</b>	<b>156,533,987</b>	<b>294,037,643</b>
<b>กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน</b>				
ขายอุปกรณ์	1,715,120	14,990	1,715,120	14,990
ซื้ออุปกรณ์	(12,902,822)	(6,213,459)	(12,902,822)	(6,213,459)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,326,476)	(17,663,629)	(2,326,476)	(17,663,629)
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(13,514,178)</b>	<b>(23,862,098)</b>	<b>(13,514,178)</b>	<b>(23,862,098)</b>
<b>กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินปันผลจ่าย	(300,000,000)	(240,000,000)	(300,000,000)	(240,000,000)
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(300,000,000)</b>	<b>(240,000,000)</b>	<b>(300,000,000)</b>	<b>(240,000,000)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>(156,980,191)</b>	<b>30,175,545</b>	<b>(156,980,191)</b>	<b>30,175,545</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	212,087,690	181,912,145	212,087,690	181,912,145
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี</b>	<b>55,107,499</b>	<b>212,087,690</b>	<b>55,107,499</b>	<b>212,087,690</b>
	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยปริเพอร์กันชีวิต จำกัด (มหาชน)  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย							
		กำไรสะสม					องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		
หมายเหตุ	ทุนออกจำหน่าย และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว -		ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการ วัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้	ส่วนแบ่งขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น จากบริษัทร่วม	รวม องค์ประกอบอื่น ของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น	
			สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่จัดสรร					เจ้าของ
	<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560</b>	600,000,000	79,162,825	60,000,000	569,482,472	4,440,786	(70,973)	4,369,813	1,313,015,110
	เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(240,000,000)	-	-	-	(240,000,000)
	โอนกลับเงินปันผลค้างจ่ายเนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่ได้สิทธิ	-	-	-	80	-	-	-	80
	กำไรสำหรับปี	-	-	-	435,684,246	-	-	-	435,684,246
	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(3,672,433)	39,517,449	(1,080,286)	38,437,163	34,764,730
	<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560</b>	<b>600,000,000</b>	<b>79,162,825</b>	<b>60,000,000</b>	<b>761,494,365</b>	<b>43,958,235</b>	<b>(1,151,259)</b>	<b>42,806,976</b>	<b>1,543,464,166</b>
	<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561</b>	600,000,000	79,162,825	60,000,000	761,494,365	43,958,235	(1,151,259)	42,806,976	1,543,464,166
	เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(300,000,000)	-	-	-	(300,000,000)
	โอนกลับเงินปันผลค้างจ่ายเนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่ได้สิทธิ	-	-	-	2,250	-	-	-	2,250
	กำไรสำหรับปี	-	-	-	253,466,515	-	-	-	253,466,515
	ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(713,770)	(56,821,251)	(477,378)	(57,298,629)	(58,012,399)
	<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</b>	<b>600,000,000</b>	<b>79,162,825</b>	<b>60,000,000</b>	<b>714,249,360</b>	<b>(12,863,016)</b>	<b>(1,628,637)</b>	<b>(14,491,653)</b>	<b>1,438,920,532</b>
		-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ						รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
	ทุนออกจำหน่าย และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่จัดสรร	ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการ วัดมูลค่าเงินลงทุนซื้อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้		
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560</b>	600,000,000	79,162,825	60,000,000	552,491,098	4,440,786	1,296,094,709	
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(240,000,000)	-	(240,000,000)	
โอนกลับเงินปันผลค้างจ่ายเนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่ได้สิทธิ์	-	-	-	80	-	80	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	454,577,914	-	454,577,914	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(3,627,966)	39,517,449	35,889,483	
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560</b>	<b>600,000,000</b>	<b>79,162,825</b>	<b>60,000,000</b>	<b>763,441,126</b>	<b>43,958,235</b>	<b>1,546,562,186</b>	
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561</b>	600,000,000	79,162,825	60,000,000	763,441,126	43,958,235	1,546,562,186	
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(300,000,000)	-	(300,000,000)	
โอนกลับเงินปันผลค้างจ่ายเนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่ได้สิทธิ์	-	-	-	2,250	-	2,250	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	255,473,296	-	255,473,296	
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(713,770)	(56,821,251)	(57,535,021)	
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</b>	<b>600,000,000</b>	<b>79,162,825</b>	<b>60,000,000</b>	<b>718,202,902</b>	<b>(12,863,016)</b>	<b>1,444,502,711</b>	
	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

#### 1 ข้อมูลบริษัทฯ

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย มีภูมิลำเนาในประเทศไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2556 โดยมีบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย มีภูมิลำเนาในประเทศไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทดังกล่าวถือหุ้นในบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 11.10 และ 15.53 ตามลำดับ ของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทฯ ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือการรับประกันชีวิตต่อ ที่อยู่ของบริษัทฯตามที่ตั้งจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 48/15 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

#### 2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทำขึ้นตามวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินที่กำหนดในประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในหมายเหตุประกอบงบการเงินเรื่องนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

##### 2.1 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

บริษัทฯจัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

## 2.2 งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

## 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

### 3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการการเงินของบริษัทฯ

### 3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

#### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

#### **มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาประกันภัย**

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีการให้ทางเลือกสำหรับผู้รับประกันภัยที่เข้าเงื่อนไขตามที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้สามารถยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน เป็นการชั่วคราว และให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้) แทน สำหรับรอบระยะเวลารายงานที่เริ่มก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565 หรือก่อนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้) มีผลบังคับ

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาทางเลือกที่อาจมีผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

### **3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563**

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9	เครื่องมือทางการเงิน



## มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	
ฉบับที่ 16	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19	การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่าย โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติและอยู่ระหว่างการพิจารณาทางเลือกตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาประกันภัยให้ไว้

## 4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### 4.1 การรับรู้รายได้

#### ก. เบี้ยประกันภัยต่อรับ

เบี้ยประกันภัยต่อรับประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยต่อรับ หักด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ที่ยกเลิกและการส่งคืนเบี้ยประกันภัยต่อ โดยเบี้ยประกันภัยต่อรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ ได้รับใบคำขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการประกันภัยต่อจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ และบริษัทฯ ได้ยืนยันความคุ้มครองตามเงื่อนไขของการรับประกันภัยต่อ นั้น และปรับปรุงด้วยสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

#### ข. รายได้ค่าบำเหน็จ

รายได้ค่าบำเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อจะบันทึกเป็นรายการรอดัดบัญชี โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้เป็นรายเดือนตลอดอายุกรมธรรม์ตามสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยต่อจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย

#### ค. รายได้จากการลงทุน

ดอกเบี้ยรับจากการลงทุน

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

## เงินปันผลรับจากการลงทุน

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อสิทธิในการรับเงินปันผลเกิดขึ้น

ง. ผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

ผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ

## 4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

ก. เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ

เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยให้บริษัทรับประกันภัยต่อแล้ว

ข. ค่าสินไหมทดแทน

ค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อ และสำหรับทั้งความเสียหายที่ได้รับรายงานแล้วและที่ยังไม่ได้รับรายงาน ซึ่งแสดงตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและรายการปรับปรุงค่าสินไหมของปีปัจจุบันและปีก่อนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี

ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อจะรับรู้เมื่อได้รับแจ้งจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อตามจำนวนที่ได้รับแจ้งและโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง

ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายการหักจากค่าสินไหมทดแทนเมื่อได้บันทึกค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง

ค. ค่าบำเหน็จ

ค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยต่อจะบันทึกเป็นรายการรอดักบัญชี โดยทยอยรับรู้ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนตลอดอายุกรมธรรม์ตามสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยต่อรับที่รับรู้เป็นรายได้

ง. ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น คือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดจากการรับประกันภัยต่อ ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อม และให้รวมถึงเงินสมทบต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกันภัยโดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

#### จ. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน คือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกันภัยและการจัดการ  
ค่าสินไหมทดแทน โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

### 4.3 การจัดประเภทสัญญาประกันภัย

บริษัทฯ จัดประเภทของสัญญาประกันภัยต่อรับและสัญญาประกันภัยต่อออกโดยการพิจารณาลักษณะของ  
สัญญาประกันภัย โดยสัญญาประกันภัยคือสัญญาซึ่งผู้รับประกันภัย รับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มี  
นัยสำคัญจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (ผู้เอาประกันภัย) โดยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอา  
ประกันภัยหากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนที่ระบุไว้ (เหตุการณ์ที่รับประกันภัย) เกิดผลกระทบใน  
ทางลบต่อผู้เอาประกันภัย ในการพิจารณาว่ามีการรับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยสำคัญหรือไม่  
นั้นจะพิจารณาจากจำนวนผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ายกรณีที่มีเหตุการณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้นกับจำนวนเงิน  
ตามภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาหากไม่มีเหตุการณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้น ซึ่งหากไม่เข้าใจเงื่อนไข  
ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะจัดประเภทสัญญาประกันภัยดังกล่าวเป็นสัญญาการลงทุน ซึ่งสัญญาการลงทุนคือ  
สัญญาที่มีรูปแบบทางกฎหมายเป็นสัญญาประกันภัยและทำให้ผู้รับประกันภัยมีความเสี่ยงทางการเงินแต่  
ไม่ได้ทำให้ผู้รับประกันภัยมีความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่สำคัญ ความเสี่ยงทางการเงิน ได้แก่ ความ  
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือราคา

บริษัทฯ จัดประเภทของสัญญาโดยประเมินความสำคัญของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเป็นรายสัญญา  
ณ วันเริ่มต้นสัญญา หากสัญญาใดจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยแล้ว จะยังคงเป็นสัญญาประกันภัย  
ตลอดไปจนกว่าสิทธิและภาระผูกพันทั้งหมดถูกทำให้สิ้นสุดหรือสิ้นผลบังคับ หากสัญญาใดเคยจัดประเภท  
เป็นสัญญาการลงทุน ณ วันเริ่มต้นสัญญา อาจจะถูกจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยในเวลาต่อมาได้ หาก  
พบว่าความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

### 4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ  
คล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการ  
เบิกใช้

### 4.5 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อประกอบด้วยสำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ ส่วน  
ที่เป็นสำรองสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวและสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้หักด้วยค่าเพื่อ  
การด้อยค่า (ถ้ามี)

สำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อประมาณขึ้นตามสัดส่วนของการประกันภัยต่อของสำรองสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวและสำรองเบี้ยประกันภัย ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ตามกฎหมายว่าด้วยการคำนวณสำรองประกันภัย

บริษัทฯจะบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเมื่อมีหลักฐานปรากฏชัดเจนอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังการรับรู้สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อเมื่อเริ่มแรกและทำให้บริษัทฯอาจจะไม่ได้รับชำระเงินและบริษัทฯสามารถวัดมูลค่าของจำนวนเงินดังกล่าวได้อีกที่น่าเชื่อถือ

#### 4.6 ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อและเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

##### ก. ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อแสดงด้วย เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อและเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยค้างรับ ค่าบำเหน็จค้างรับ ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ และรายการค้างรับอื่นๆจากบริษัทประกันภัยต่อ และหักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ โดยบริษัทฯบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบันของบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

##### ข. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อประกอบด้วย เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ และเงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่ออื่นซึ่งประกอบด้วย รายการค้างจ่ายอื่นๆ ให้กับบริษัทประกันภัยต่อ ยกเว้นสำรองค่าสินไหมทดแทนจากสัญญาประกันภัยต่อ

บริษัทฯแสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อหรือเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ) เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทฯมีสิทธิตามกฎหมายในการนำจำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบกัน และ
- (2) บริษัทฯตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายชำระจำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับรู้ประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชำระหนี้สิน

## 4.7 สินทรัพย์ลงทุน

### ก. เงินลงทุนในหลักทรัพย์

- (1) เงินลงทุนเพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในงบกำไรขาดทุน
- (2) เงินลงทุนเพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
- (3) เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
- (4) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนหรือราคาที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ส่วนมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯ จะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนหรือแสดงเป็นส่วนเกินหรือส่วนต่ำกว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับต้นทุนของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

บริษัทฯ บันทึกการขายเงินลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่เกิดรายการ (Trade date) และบันทึกการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ชำระราคา (Settlement date)

#### ข. เงินให้กู้ยืม

เงินให้กู้ยืมแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืม สำหรับผลขาดทุนที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่ดั่งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

#### ค. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจะถูกบันทึกครั้งแรกในราคาทุนที่ซื้อเข้ามาและในภายหลังจะปรับเพิ่มหรือลดด้วยส่วนได้เสียที่เกิดจากผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมตามอัตราส่วนการลงทุนและปรับลดด้วยเงินปันผลรับ

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

### 4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคาร	-	20 ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	-	5 ปี
คอมพิวเตอร์	-	3 ปี
ยานพาหนะ	-	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน

บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

#### 4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัทฯ ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน ไม่มี การตัดจำหน่ายสำหรับ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอายุการให้ ประโยชน์โดยประมาณ 10 ปี

#### 4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯ จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯ จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังงบกำไรขาดทุนทันที

#### 4.11 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ประกอบด้วยสำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว สำรองค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายและสำรองเบี้ยประกันภัย

##### ก. สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะเปรียบเทียบมูลค่าสำรองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวมกับสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ หากมูลค่าสำรองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวมสูงกว่าสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการสำรองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวมในงบการเงิน

##### (1) สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้

การประกันชีวิตต่อแบบสัญญา	วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)
การประกันชีวิตต่อเฉพาะราย	วิธีเฉลี่ยรายวัน (วิธีเศษหนึ่งส่วนสามร้อยหกสิบห้า)

สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้เอาประกันภัยต่อคำนวณจากเบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อด้วยวิธีการเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยตรงที่ได้โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยให้บริษัทรับประกันภัยต่อแล้วตลอดอายุของสัญญากรมธรรม์

##### (2) สำรองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม

สำรองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวมเป็นสำรองประกันชีวิตที่คำนวณตามวิธีของคณิตศาสตร์ประกันภัยตามประกาศ คปภ. โดยมีข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประมาณการเกี่ยวข้องกับ อัตราการขาดอายุหรือเวนคืนกรมธรรม์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและบริหาร อัตราภาระและอัตราเจ็บป่วย อัตราคิดลด และอัตราเงินปันผลที่ไม่รับรองการจ่ายในอนาคต เป็นต้น

##### ข. สำรองค่าสินไหมทดแทน

สำรองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งคำเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง



สำรองค่าสินไหมทดแทนคำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยคำนวณจากประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยในอนาคตสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหรือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียที่บริษัทฯ ได้รับรายงานแล้ว และยังไม่ได้รับรายงาน และรวมค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน ผลต่างของประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทนที่คำนวณได้สูงกว่าค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรู้ไปแล้วในบัญชี คือส่วนของประมาณการสำรองความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัทฯ ทราบ (Incurred but not reported: IBNR)

ค. สำรองเบี้ยประกันภัย

สำรองเบี้ยประกันภัยเป็นสำรองสำหรับสัญญาประกันต่อรับประเภทระยะสั้น โดยทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะเปรียบเทียบมูลค่าของสำรองความเสียหายที่ยังไม่สิ้นสุดกับสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ หากมูลค่าของสำรองความเสียหายที่ยังไม่สิ้นสุดสูงกว่าสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการสำรองความเสียหายที่ยังไม่สิ้นสุดในงบการเงิน

(1) สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

การประกันชีวิตต่อแบบสัญญา	วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)
การประกันชีวิตต่อเฉพาะราย	วิธีเฉลี่ยรายวัน (วิธีเศษหนึ่งส่วนสามร้อยหกสิบห้า)

สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เอาประกันภัยต่อคำนวณจากเบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อด้วยวิธีการเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยตรงที่ได้โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยให้บริษัทรับประกันภัยต่อแล้วตลอดอายุของสัญญากรมธรรม์

(2) สำรองความเสียหายที่ยังไม่สิ้นสุด

สำรองความเสียหายที่ยังไม่สิ้นสุด เป็นจำนวนเงินที่บริษัทฯ จัดสำรองไว้เพื่อชดเชยค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับการประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่ ซึ่งคำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทฯ ใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันภัยที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต

#### 4.12 ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

##### ก. โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจาก สิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิด รายการ

##### ข. โครงการผลประโยชน์

บริษัทฯ มีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ง บริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็น โครงการผลประโยชน์

บริษัทฯ คำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย

กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์ จะรับรู้ทันทีในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและบันทึกไปยังกำไรสะสมโดยตรง

#### 4.13 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้ เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด เปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

#### 4.14 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับบริษัทฯ ใน ฐานะผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ สิทธิประโยชน์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระ ผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกรับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิทธิประโยชน์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิด ค่าเสื่อมราคาตลอดอายุระยะเวลาที่น้อยกว่าระหว่างอายุสัญญาเช่าหรืออายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับบริษัทฯ ในฐานะผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

#### 4.15 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน

#### 4.16 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

##### ก. ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

##### ข. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีนั้น

บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภายใต้รอตัดบัญชี ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ก่อนข้างต้นว่าบริษัทฯ จะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภายใต้รอตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ

#### 4.17 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคล หรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### 4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้ซื้อ โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

## 5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

### 5.1 ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ

ในการประมาณค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

### 5.2 ค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

ในการประมาณการค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจากบริษัทประกันภัยต่อแต่ละราย โดยคำนึงถึงเงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลทำให้บริษัทฯ อาจจะไม่ได้รับจำนวนเงินทั้งหมดตามเงื่อนไขของสัญญา

### 5.3 ค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัทฯ จะตั้งค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ และเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าการที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

### 5.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

## 5.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

## 5.6 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

## 5.7 สำรองประกันภัยแบบเบี่ยงประกันภัยรวม

สำรองประกันภัยแบบเบี่ยงประกันภัยรวมคำนวณตามวิธีของคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งประมาณจากข้อสมมติปัจจุบันหรือข้อสมมติที่กำหนดตั้งแต่วันเริ่มรับประกัน โดยสะท้อนถึงการประมาณการที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้น โดยข้อสมมติหลักที่ใช้จะเกี่ยวข้องกับอัตราการขาดอายุหรือเวนคืนกรมธรรม์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและบริหารงาน อัตราภาระ อัตราการเจ็บป่วย อัตราคิดลด และอัตราเงินปันผลที่ไม่รับรองการจ่ายในอนาคต เป็นต้น ทั้งนี้การใช้ข้อสมมติที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจำนวนสำรองประกันชีวิต ดังนั้นการปรับปรุงสำรองประกันชีวิตอาจมีขึ้นในอนาคต

## 5.8 สำรองค่าสินไหมทดแทน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ ต้องประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทน โดยแยกพิจารณาสองส่วนคือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและบริษัทฯ ได้รับรายงานความเสียหายแล้ว และส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่บริษัทฯ ยังไม่ได้รับรายงาน (Incurred but not reported: IBNR) ซึ่งต้องใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นมาตรฐานสากลในการประมาณการ โดยข้อสมมติหลักที่ใช้ในวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลในอดีต ซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน การจ่ายชำระค่าสินไหมทดแทนของบริษัทฯ ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย จำนวนครั้งของค่าสินไหม เป็นต้น อย่างไรก็ตามประมาณการดังกล่าวเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต จึงอาจแตกต่างกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงได้

## 5.9 ดำรงความเสี่ยงภัยที่ไม่สิ้นสุด

ดำรงประกันภัยสำหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดคำนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ ซึ่งการประมาณเงินสำรองดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที่สุด ณ ขณะนั้น

## 5.10 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงาน เป็นต้น

## 5.11 สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า บริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

## 5.12 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสถานะปัจจุบัน

## 5.13 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

## 6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน  
ตามวิธีส่วนได้เสียและ  
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่  
31 ธันวาคม

	2561	2560
เงินสด	8,783	1,034
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายคืน	44,821,548	69,033,204
เงินฝากสถาบันการเงินอื่น	10,277,168	43,791,232
เงินลงทุนระยะสั้นประเภทกองทุนรวมตลาดเงิน	-	99,262,220
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	<u>55,107,499</u>	<u>212,087,690</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากสถาบันการเงินอื่นมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างอัตราร้อยละ 0.1 ถึง 1.0 ต่อปี

## 7. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน  
ตามวิธีส่วนได้เสียและ  
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่  
31 ธันวาคม

	2561	2560
สำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ		
สำรองสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว	2,883,108	4,005,634
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้	7,415	9,566
รวมสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	<u>2,890,523</u>	<u>4,015,200</u>



8. ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน  
ตามวิธีส่วนได้เสียและ  
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่  
31 ธันวาคม

	2561	2560
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ	62,033,064	53,976,701
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ	133,471,261	158,196,154
รวมลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	195,504,325	212,172,855

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยอดคงเหลือของเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อโดยจำแนกอายุตามเงินต้นที่ค้างรับแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน  
ตามวิธีส่วนได้เสียและ  
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่  
31 ธันวาคม

	2561	2560
ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ	128,521,206	157,402,355
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน	4,740,264	793,799
ค้างรับเป็นระยะเวลา 1 - 2 ปี	209,791	-
รวมเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ	133,471,261	158,196,154

## 9. เงินลงทุนในหลักทรัพย์

### 9.1 จำแนกตามประเภทเงินลงทุน

(หน่วย: บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

	2561		2560	
	ราคาทุน/ ราคาทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ ราคาทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
<b>เงินลงทุนเพื่อค้า</b>				
ตราสารทุน	86,439,441	78,514,664	6,223,658	6,213,240
หัก: ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(7,924,777)	-	(10,418)	-
เงินลงทุนเพื่อค้า - สุทธิ	78,514,664	78,514,664	6,213,240	6,213,240
<b>เงินลงทุนเพื่อขาย</b>				
ตราสารทุน	959,411,077	943,332,306	653,587,368	708,535,161
บวก (หัก): กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(16,078,771)	-	54,947,793	-
เงินลงทุนเพื่อขาย - สุทธิ	943,332,306	943,332,306	708,535,161	708,535,161
<b>เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด</b>				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	546,367,877		768,672,536	
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	179,999,849		76,100,016	
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน	130,000,000		195,000,000	
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	856,367,726		1,039,772,552	
<b>เงินลงทุนทั่วไป</b>				
ตราสารทุน	2,105,720		2,105,720	
รวมเงินลงทุนทั่วไป	2,105,720		2,105,720	
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ	1,880,320,416		1,756,626,673	

ในไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทฯได้ไถ่ถอนหลักทรัพย์รัฐบาลซึ่งถูกจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด ที่มีราคาทุนตัดจำหน่ายจำนวน 40.6 ล้านบาท และมีราคาตราไว้จำนวน 40.0 ล้านบาท เงินลงทุนดังกล่าวนี้จะครบกำหนดในปี 2564 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้ทบทวนถึงความเหมาะสมของการจัดประเภทของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดที่เหลืออยู่ทุกรายการและสรุปได้ว่าบริษัทฯยังคงมีความตั้งใจและมีความสามารถที่จะถือตราสารหนี้ที่เหลือดังกล่าวจนครบกำหนด

ในไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทฯได้ทบทวนความเหมาะสมในการจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่แสดงไว้แต่เดิมและได้โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรม ณ วันโอนจำนวน 75.4 ล้านบาท จากเงินลงทุนเพื่อค้าเป็นเงินลงทุนเพื่อขาย เนื่องจากบริษัทฯมีวัตถุประสงค์หลักที่จะถือเงินลงทุนดังกล่าวไว้เป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อรับเงินปันผล ไม่มีความตั้งใจที่จะขายในอนาคตอันใกล้เพื่อหากำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคา และได้รับรู้ผลกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วันโอนจำนวน 2.1 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุน

## 9.2 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้

เงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีระยะเวลาคงเหลือดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม							
	2561				2560			
	ครบกำหนด				ครบกำหนด			
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
<b>เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด</b>								
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	411,084,862	69,940,372	65,342,643	546,367,877	528,325,652	154,969,360	85,377,524	768,672,536
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	119,999,849	60,000,000	-	179,999,849	36,128,817	39,971,199	-	76,100,016
<b>เงินฝากสถาบันการเงินที่</b>								
ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน	130,000,000	-	-	130,000,000	195,000,000	-	-	195,000,000
<b>รวมเงินลงทุนที่จะถือจน</b>								
ครบกำหนด	661,084,711	129,940,372	65,342,643	856,367,726	759,454,469	194,940,559	85,377,524	1,039,772,552

## 9.3 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย

(หน่วย: บาท)

	งบการเงิน			
	ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560	2561	2560
<b>ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย - สุทธิจากภาษี</b>				
เงินได้ ณ วันต้นปี	43,928,542	4,369,813	43,958,235	4,440,786
คิมูลค่าเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	(45,837,502)	37,591,463	(45,837,502)	37,539,863
(กำไร) ขาดทุนที่โอนไปรับรู้ในงบกำไรขาดทุน	(25,189,062)	11,856,948	(25,189,062)	11,856,948
<b>รวม</b>	(71,028,564)	49,448,411	(71,028,564)	49,396,811
บวก (หัก): ภาษีเงินได้	14,205,313	(9,889,682)	14,205,313	(9,879,362)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้	(56,821,251)	39,558,729	(56,821,251)	39,517,449
<b>ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย</b>				
- สุทธิจากภาษีเงินได้ ณ วันสิ้นปี	(12,892,709)	43,928,542	(12,863,016)	43,958,235

## 9.4 เงินลงทุนที่ติดภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ได้นำเงินลงทุนบางส่วนไปวางเป็นหลักทรัพย์ไว้กับนายทะเบียน และบางส่วนไปใช้ค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 27 และ 28

## 10. เงินให้กู้ยืม

ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมทั้งหมดเป็นเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการของบริษัทฯ โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1.00 แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ MLR-3 ต่อปี อัตรา MLR อ้างอิงตามที่ประกาศโดยธนาคารพาณิชย์ ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้กู้ยืม ทั้งนี้ เงินให้กู้ยืมทั้งหมดจัดอยู่ในประเภทยังไม่ถึงกำหนดชำระและไม่มียอดดอกเบี้ยค้างรับ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560
ทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน	1,350,532	-
บุคคลค้ำประกัน	-	120,379
รวมเงินให้กู้ยืม	1,350,532	120,379

## 11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

### 11.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	ทุนออกจำหน่ายและชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม		สัดส่วนเงินลงทุนที่ถือโดยบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
			2561 (พันบาท)	2560 (พันบาท)	2561 (ร้อยละ)	2560 (ร้อยละ)
TKI Life Insurance Company Limited	รับประกันชีวิต	ลาว	66,118	66,118	32.50	32.50

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	งบการเงิน			
	ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม		มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560	2561	2560
TKI Life Insurance Company Limited	16,102	18,586	21,684	21,684

## 11.2 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

### สรุปรายการฐานะทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	TKI Life Insurance Company Limited	
	31 ธันวาคม	
	2561	2560
สินทรัพย์รวม	50,607	58,884
หนี้สินรวม	(1,062)	(1,696)
สินทรัพย์สุทธิ	49,545	57,188
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	32.50	32.50
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในบริษัทร่วม	16,102	18,586

### สรุปรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)

	TKI Life Insurance Company Limited		บริษัท อีเอ็มซีเอส
			ไทย จำกัด
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
	2561	2560	2560 <sup>(1)</sup>
รายได้	4,012	674	109,292
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(6,175)	(6,081)	40,680
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(1,469)	(3,451)	(16)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(7,644)	(9,532)	40,664

(1) กำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 คำนวณจากกำไรตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นของบริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จำกัด ที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 1,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จำกัด ในราคาหุ้นละ 50 บาท รวม 60 ล้านบาทให้แก่ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ซื้อหุ้นของบริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จำกัด จากบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

### 11.3 ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) และขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) และขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

บริษัทร่วม	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		เงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จำกัด <sup>(1)</sup>	-	8,136	-	(3)	-	5,040
TKI Life Insurance Company Limited	(2,007)	(1,976)	(477)	(1,122)	-	-
	(2,007)	6,160	(477)	(1,125)	-	5,040

(1) กำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 คำนวณจากกำไรตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย (ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) โดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้รับงบการเงินสำหรับปี 2560 ของ TKI Life Insurance Company Limited ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมดังกล่าวแล้วตามรายงานของผู้สอบบัญชีลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 ซึ่งไม่มีผลแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญกับข้อมูลทางการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมที่ใช้ในการบันทึกส่วนได้เสียสำหรับปีดังกล่าว

## 12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ที่ดิน	อาคาร	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้		ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้าง	
			สำนักงาน	คอมพิวเตอร์		ก่อสร้าง	รวม
<b>ราคาทุน</b>							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	17,640,000	32,113,083	5,030,932	887,879	3,008,606	-	58,680,500
ซื้อเพิ่ม	-	1,565,029	1,546,755	1,944,595	-	1,157,080	6,213,459
จำหน่าย	-	-	(405,229)	(181,433)	-	-	(586,662)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	17,640,000	33,678,112	6,172,458	2,651,041	3,008,606	1,157,080	64,307,297
ซื้อเพิ่ม	-	1,714,593	2,270,742	554,806	-	8,362,681	12,902,822
โอนเข้า (ออก)	-	1,157,080	-	-	-	(1,157,080)	-
จำหน่าย	-	-	(2,501,666)	(63,294)	(3,008,606)	-	(5,573,566)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	17,640,000	36,549,785	5,941,534	3,142,553	-	8,362,681	71,636,553
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	-	9,304,628	3,349,069	704,454	2,704,456	-	16,062,607
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,613,992	573,229	269,115	54,150	-	2,510,486
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	(405,191)	(180,047)	-	-	(585,238)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	-	10,918,620	3,517,107	793,522	2,758,606	-	17,987,855
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,776,312	819,255	831,527	-	-	3,427,094
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	(2,173,223)	(58,640)	(2,758,606)	-	(4,990,469)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	12,694,932	2,163,139	1,566,409	-	-	16,424,480
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	17,640,000	22,759,492	2,655,351	1,857,519	250,000	1,157,080	46,319,442
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	17,640,000	23,854,853	3,778,395	1,576,144	-	8,362,681	55,212,073
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>							
2560							2,510,486
2561							3,427,094

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ราคาทุนเดิมก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 1.3 ล้านบาท และ 2.7 ล้านบาท ตามลำดับ

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

	โปรแกรม		รวม
	คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์ ระหว่างพัฒนา	
<b>ราคาทุน</b>			
1 มกราคม 2560	1,013,095	23,880,980	24,894,075
ซื้อเพิ่ม	5,886,474	11,777,155	17,663,629
โอนเข้า (ออก)	35,658,135	(35,658,135)	-
31 ธันวาคม 2560	42,557,704	-	42,557,704
ซื้อเพิ่ม	2,326,476	-	2,326,476
จำหน่าย	(472,940)	-	(472,940)
31 ธันวาคม 2561	44,411,240	-	44,411,240
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>			
1 มกราคม 2560	266,812	-	266,812
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	2,011,911	-	2,011,911
31 ธันวาคม 2560	2,278,723	-	2,278,723
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	4,440,864	-	4,440,864
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับส่วนที่จำหน่าย	(143,307)	-	(143,307)
31 ธันวาคม 2561	6,576,280	-	6,576,280
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>			
31 ธันวาคม 2560	40,278,981	-	40,278,981
31 ธันวาคม 2561	37,834,960	-	37,834,960



## 14. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

### 14.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หรือ หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:				
สำรองค่าสินไหมทดแทน	4,341	6,990	(2,649)	(2,940)
หนี้สินค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยต่อ	34,123	42,403	(8,280)	9,522
ผลต่างของส่วนเกิน/ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ระหว่าง อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกับดอกเบี้ยรับ	(156)	(206)	50	(235)
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน เพื่อขาย	3,216	(10,990)	14,206	(9,880)
ค่าบำเหน็จรอตัดบัญชีสุทธิ	(14,155)	(13,118)	(1,037)	635
อื่น ๆ	3,428	3,072	356	(1,231)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	<u>30,797</u>	<u>28,151</u>		
รวมส่วนเปลี่ยนแปลง			<u>2,646</u>	<u>(4,129)</u>
ส่วนเปลี่ยนแปลงที่รับรู้:				
- ในงบกำไรขาดทุน			(11,737)	4,843
- ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			14,383	(8,972)
			<u>2,646</u>	<u>(4,129)</u>

### 14.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	(44,818)	(111,392)
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:		
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการ กลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(11,737)	4,843
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	<u>(56,555)</u>	<u>(106,549)</u>

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กับอัตราภาษีที่ใช้ สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงิน			
	ที่แสดงเงินลงทุนตาม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	วิธีส่วนได้เสีย			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2561	2560	2561	2560
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้	310,022	542,233	312,028	561,127
อัตราภาษีเงินได้	20%	20%	20%	20%
จำนวนภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้ที่ใช้	(62,004)	(108,447)	(62,406)	(112,225)
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
รายได้ที่ได้รับการยกเว้น	5,649	2,889	5,649	6,667
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	(18)	(1,406)	(18)	(1,406)
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	292	386	292	386
อื่น ๆ	(474)	29	(72)	29
รวม	5,449	1,898	5,851	5,676
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	(56,555)	(106,549)	(56,555)	(106,549)

## 15. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2561		
	หนี้สินจากสัญญา ประกันภัย	หนี้สินส่วนที่เอา ประกันภัยต่อ	สุทธิ
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว	406,751,589	(2,883,108)	403,868,481
สำรองค่าสินไหมทดแทน			
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและได้รับรายงานแล้ว	343,915	-	343,915
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน	21,358,494	-	21,358,494
สำรองเบี้ยประกันภัย			
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้	255,423,506	(7,415)	255,416,091
รวม	683,877,504	(2,890,523)	680,986,981

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2560		
	หนี้สินจากสัญญา ประกันภัย	หนี้สินส่วนที่เอา ประกันภัยต่อ	สุทธิ
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว	321,283,566	(4,005,634)	317,277,932
สำรองค่าสินไหมทดแทน			
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและได้รับรายงานแล้ว	4,340,244	-	4,340,244
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน	30,609,187	-	30,609,187
สำรองเบี้ยประกันภัย			
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้	222,128,295	(9,566)	222,118,729
รวม	578,361,292	(4,015,200)	574,346,092

## 15.1 สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560
ยอดคงเหลือต้นปี	321,283,566	285,412,354
สำรองเพิ่มขึ้นจากกรมธรรม์ประกันภัยใหม่และกรมธรรม์ ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับ	143,083,523	114,177,401
สำรองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน์ กรมธรรม์ประกันภัย ขาดอายุ การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยและอื่นๆ	(41,212,054)	(9,996,013)
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากข้อสมมติในการคำนวณสำรอง ประกันภัย และการเปลี่ยนแปลงอื่น	(16,403,446)	(68,310,176)
ยอดคงเหลือปลายปี	406,751,589	321,283,566

## 15.2 สำรองค่าสินไหมทดแทน

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560
ยอดคงเหลือต้นปี	34,949,431	49,650,247
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปีปัจจุบัน	979,028,274	590,931,566
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน	56,925,383	79,219,351
การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติในการคำนวณสำรอง ค่าสินไหมทดแทน	(66,185,055)	(93,888,416)
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี	(983,015,624)	(590,963,317)
ยอดคงเหลือปลายปี	21,702,409	34,949,431

## 15.3 ตารางพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน

### ก. ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ

ปีรับประกันภัย/ปีที่รายงาน	(หน่วย: บาท)									
	ก่อนปี 2554	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	รวม
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน:										
- ณ สิ้นปีรับประกันภัย / ปีที่										
รายงาน		131,578,954	177,388,453	226,113,053	288,608,228	294,603,119	358,551,964	363,689,673	621,131,521	
- หนึ่งปีถัดไป		204,403,156	301,936,463	339,691,796	426,244,997	390,862,969	476,858,625	685,189,024		
- สองปีถัดไป		206,853,930	298,878,147	343,030,869	429,289,768	392,782,278	476,702,303			
- สามปีถัดไป		209,473,930	299,764,147	349,070,304	429,520,630	392,782,278				
- สี่ปีถัดไป		209,473,930	299,768,519	349,070,304	429,520,630					
- ห้าปีถัดไป		209,473,930	299,768,519	349,070,304						
- หกปีถัดไป		209,473,930	299,768,519							
- เจ็ดปีถัดไป		209,473,930								
ประมาณการค่าสินไหม										
ทดแทนสัมบูรณ์		209,473,930	299,768,519	349,070,304	429,520,630	392,782,278	476,702,303	685,189,024	621,131,521	
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม		(209,473,930)	(299,768,519)	(349,070,304)	(429,520,630)	(392,782,278)	(476,702,303)	(685,189,024)	(599,429,112)	
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทน		-	-	-	-	-	-	-	21,702,409	21,702,409

### ข. ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ

ปีรับประกันภัย/ปีที่รายงาน	(หน่วย: บาท)									
	ก่อนปี 2554	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	รวม
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน:										
- ณ สิ้นปีรับประกันภัย / ปีที่										
รายงาน		131,578,954	177,388,453	226,113,053	288,608,228	294,603,119	358,551,964	363,689,673	621,131,521	
- หนึ่งปีถัดไป		204,403,156	301,936,463	339,691,796	426,244,997	390,862,969	476,858,625	685,189,024		
- สองปีถัดไป		206,853,930	298,878,147	343,030,869	429,289,768	392,782,278	476,702,303			
- สามปีถัดไป		209,473,930	299,764,147	349,070,304	429,520,630	392,782,278				
- สี่ปีถัดไป		209,473,930	299,768,519	349,070,304	429,520,630					
- ห้าปีถัดไป		209,473,930	299,768,519	349,070,304						
- หกปีถัดไป		209,473,930	299,768,519							
- เจ็ดปีถัดไป		209,473,930								
ประมาณการค่าสินไหม										
ทดแทนสัมบูรณ์		209,473,930	299,768,519	349,070,304	429,520,630	392,782,278	476,702,303	685,189,024	621,131,521	
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม		(209,473,930)	(299,768,519)	(349,070,304)	(429,520,630)	(392,782,278)	(476,702,303)	(685,189,024)	(599,429,112)	
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทน		-	-	-	-	-	-	-	21,702,409	21,702,409

## 15.4 ข้อสมมติที่สำคัญ

ข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้ในการคำนวณสำรองประกันชีวิตสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวแบบวิธีเบี้ยประกันภัยรวมเพื่อทดสอบความเพียงพอของหนี้สินดังกล่าว ได้แก่

### ก. อัตราภาระ

บริษัทฯ ใช้ตารางภาระไทยเป็นพื้นฐานและปรับด้วยค่าสัมประสิทธิ์ที่คำนวณจากประสบการณ์ของบริษัทฯ

### ข. อัตราการขาดอายุ

บริษัทฯ กำหนดข้อสมมติโดยอาศัยข้อมูลประสบการณ์การขาดอายุของกรมธรรม์ที่เกิดขึ้นจริงในอดีตของบริษัทฯ

### ค. อัตราคิดลด

บริษัทฯ ใช้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลประเภทไม่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด (Zero coupon government bond yield curve) เป็นพื้นฐานและปรับด้วยส่วนต่างผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นจากพันธบัตรรัฐบาล (Credit spread) ของหุ้นกู้อันดับเครดิต A ที่มีอายุคงเหลือ 5 ปี เพื่อเป็นส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านการขาดสภาพคล่อง (Illiquidity risk premium)

ข้อสมมติที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้คำนวณสำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน ได้แก่ อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ โดยคำนวณจากการหารประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ด้วยประมาณการเบี้ยประกันภัยรับสัมบูรณ์

## 15.5 สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560
ยอดคงเหลือต้นปี	222,128,295	182,092,051
เบี้ยประกันภัยรับสำหรับปี	1,322,323,819	940,110,057
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปี	(1,289,028,608)	(900,073,813)
ยอดคงเหลือปลายปี	255,423,506	222,128,295

## 16. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	
	2561	2560
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ	184,571,501	181,944,707
รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	184,571,501	181,944,707

## 17. ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็นดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี	9,087,919	4,197,790
ส่วนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน:		
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	765,915	233,864
ต้นทุนดอกเบี้ย	125,831	121,307
ส่วนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:		
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่เกิดจาก		
- การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	(135,863)	(2,348,029)
- การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	(351,014)	887,533
- การปรับปรุงจากประสบการณ์	1,379,089	5,995,454
รวมขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	892,212	4,534,958
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายปี	10,871,877	9,087,919

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ คาดว่าจะไม่มีผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่ต้องจ่ายชำระภายใน 1 ปีข้างหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 10.0 ปี และ 8.0 ปี ตามลำดับ

ข้อสมมติที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ร้อยละต่อปี)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560
อัตราคิดลด	2.6	2.3
อัตราการขึ้นเงินเดือน	6.5	6.5
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	10.0 - 22.5	11.5 - 20.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ภาระผูกพัน ผลประโยชน์ พนักงาน ณ วันที่		ภาระผูกพัน ผลประโยชน์ พนักงาน ณ วันที่	
	ข้อสมมติ เพิ่มขึ้น	31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ข้อสมมติ ลดลง	31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ร้อยละต่อปี	บาท	ร้อยละต่อปี	บาท
อัตราคิดลด	1.0	(592,373)	1.0	697,563
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	837,411	1.0	(732,019)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวน พนักงาน	10.0 <sup>(1)</sup>	(499,082)	10.0 <sup>(1)</sup>	577,397

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ภาระผูกพัน ผลประโยชน์ พนักงาน ณ วันที่		ภาระผูกพัน ผลประโยชน์ พนักงาน ณ วันที่	
	ข้อสมมติ เพิ่มขึ้น	31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ข้อสมมติ ลดลง	31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ร้อยละต่อปี	บาท	ร้อยละต่อปี	บาท
อัตราคิดลด	1.0	(402,968)	1.0	472,449
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	592,528	1.0	(522,878)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวน พนักงาน	10.0 <sup>(1)</sup>	(375,745)	10.0 <sup>(1)</sup>	443,900

<sup>(1)</sup> ร้อยละ 10 ของอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงานที่แท้จริง



เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบต่อให้บริษัทฯ มีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 1.4 ล้านบาท บริษัทฯ จะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

#### 18. **ทุนเรือนหุ้น**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีจำนวนทุนจดทะเบียน ออกจำหน่ายและชำระแล้วจำนวนหุ้น 600 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท

#### 19. **สำรองตามกฎหมาย**

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

## 20. ข้อมูลตามส่วนงาน

### 20.1 การรายงานข้อมูลตามส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทฯคือ ผู้อำนวยการใหญ่

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทดั้งเดิม และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทร่วมกันพัฒนา การแยกส่วนงานดังกล่าวแตกต่างกันด้วยรูปแบบของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่พัฒนาตามรูปแบบดั้งเดิมที่มีอยู่ในตลาดกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีการพัฒนากรรมวิธีประเภทในรูปแบบใหม่ที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดโดยบริษัทฯสามารถให้บริการต่อเนื่องได้

บริษัทฯไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม สำหรับสินทรัพย์และหนี้สินบริษัทฯพิจารณาโดยใช้เกณฑ์เดียวกับงบการเงินซึ่งไม่ได้พิจารณาและป็นส่วนแยกตามส่วนงาน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลตามส่วนงานดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561		
	ผลิตภัณฑ์ประกัน ชีวิตประเภท ดั้งเดิม	ผลิตภัณฑ์ประกัน ชีวิตประเภท ร่วมกันพัฒนา	รวม
<b>รายได้จากการรับประกันภัย</b>			
เบี้ยประกันภัยต่อรับ	1,351,339,445	1,048,958,466	2,400,297,911
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ	(18,585,235)	(952,913)	(19,538,148)
เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิ	1,332,754,210	1,048,005,553	2,380,759,763
หัก: สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มจากปี ก่อน	(25,988,933)	(7,308,429)	(33,297,362)
<b>เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้</b>	<b>1,306,765,277</b>	<b>1,040,697,124</b>	<b>2,347,462,401</b>
<b>ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อ</b>			
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่ม (ลด) จากปีก่อน	(6,362,832)	92,953,381	86,590,549
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหม ทดแทนสุทธิ	733,374,470	637,086,516	1,370,460,986
ค่าบำเหน็จสุทธิ	330,223,226	215,442,210	545,665,436
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	14,200,994	11,023,325	25,224,319
<b>รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย</b>	<b>1,071,435,858</b>	<b>956,505,432</b>	<b>2,027,941,290</b>
<b>กำไรจากการรับประกันภัยต่อ</b>	<b>235,329,419</b>	<b>84,191,692</b>	<b>319,521,111</b>
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			(85,419,003)
<b>กำไรจากการดำเนินงาน</b>			<b>234,102,108</b>
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม			(2,006,781)
รายได้เกี่ยวกับการลงทุนสุทธิ			76,116,824
รายได้อื่น			1,809,535
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>			<b>310,021,686</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้			(56,555,171)
<b>กำไรสำหรับปี</b>			<b>253,466,515</b>

(หน่วย: บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์ประกัน	
	ประกันชีวิต	ชีวิตประเภท	
	ประเภทดั้งเดิม	ร่วมกันพัฒนา	รวม
<b>รายได้จากการรับประกันภัยต่อ</b>			
เบี้ยประกันภัยต่อรับ	1,201,262,081	956,165,696	2,157,427,777
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ	(19,744,872)	(1,102,712)	(20,847,584)
เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิ	1,181,517,209	955,062,984	2,136,580,193
หัก: ค่ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มจากปีก่อน	(32,061,230)	(7,974,361)	(40,035,591)
<b>เบี้ยประกันภัยต่อที่ถือเป็นรายได้</b>	<b>1,149,455,979</b>	<b>947,088,623</b>	<b>2,096,544,602</b>
<b>ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อ</b>			
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่ม (ลด) จากปีก่อน	(32,365,354)	67,895,860	35,530,506
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนสุทธิ	494,304,850	420,953,717	915,258,567
ค่าบำเหน็จสุทธิ	396,705,320	193,199,756	589,905,076
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	13,454,145	10,709,064	24,163,209
<b>รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อ</b>	<b>872,098,961</b>	<b>692,758,397</b>	<b>1,564,857,358</b>
<b>กำไรจากการรับประกันภัยต่อ</b>	<b>277,357,018</b>	<b>254,330,226</b>	<b>531,687,244</b>
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน			(75,723,075)
<b>กำไรจากการดำเนินงาน</b>			<b>455,964,169</b>
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม			6,159,496
รายได้เกี่ยวกับการลงทุนสุทธิ			76,195,718
รายได้อื่น			3,913,847
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>			<b>542,233,230</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้			(106,548,984)
<b>กำไรสำหรับปี</b>			<b>435,684,246</b>

## 20.2 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

## 20.3 ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีรายได้เฉลี่ยประกันภัยต่อรับสุทธิจากบริษัท ประกันชีวิตรายใหญ่ 3 รายแรกของแต่ละปีเป็นจำนวนรวม 1,452 ล้านบาท และ 1,418 ล้านบาท ตามลำดับ

## 21. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	41,533,002	29,074,509
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์	17,894,686	20,890,990
ค่าภาษีอากร	200,961	196,288
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น	25,790,354	25,561,288
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	85,419,003	75,723,075

## 22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่มขึ้น	86,590,549	35,530,506
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและ		
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ	1,368,268,133	913,664,672
ค่าบำเหน็จ	548,594,785	593,430,549
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	6,077,734	4,680,753
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	61,606,758	52,600,071
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์	17,894,686	20,890,990
ค่าใช้จ่ายอื่น	27,256,997	27,171,180

### 23. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2561 และ 2560 บริษัทฯ รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 3.4 ล้านบาท และ 2.4 ล้านบาท ตามลำดับ

### 24. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

### 25. เงินปันผลจ่าย

บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังต่อไปนี้

	อนุมัติโดย	รวมเงินปันผล (ล้านบาท)	เงินปันผล ต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปีจากกำไร สุทธิสำหรับปี 2560	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561	180.0	0.30
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2561	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561	120.0	0.20
รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างงวด 2561		300.0	0.50
เงินปันผลประจำปีจากกำไร สุทธิสำหรับปี 2559	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560	120.0	0.20
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2560	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560	120.0	0.20
รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี 2560		240.0	0.40

## 26. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

### 26.1 ลักษณะความสัมพันธ์

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ คำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
TKI Life Insurance Company Limited	นับเป็น “บริษัทร่วม” โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในอัตราร้อยละ 32.50
บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จำกัด <sup>(1)</sup>	นับเป็น “บริษัทร่วม” โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในอัตราร้อยละ 20.00
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)	นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการถือหุ้น
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการมีกรรมกรรร่วมกันและการถือหุ้น
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)	นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการมีกรรมกรรร่วมกันและการถือหุ้น
บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จำกัด	นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการมีกรรมกรรร่วมกันและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการมีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท ไทยรี แอควิวริเอล คอนซัลติง จำกัด	นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

<sup>(1)</sup> ถือเป็นบริษัทร่วมจนถึงวันที่บริษัทฯ จำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวทั้งจำนวน (6 พฤศจิกายน 2560) และไม่ถือเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากไม่มีกรรมกรรร่วมกัน

## 26.2 รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทร่วมและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯและกิจการเหล่านั้น โดยสามารถสรุปรายการที่สำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		นโยบายการกำหนดราคา
	31 ธันวาคม		
	2561	2560	
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม</b>			
<b>รายได้</b>			
เงินปันผลรับ <sup>(1)</sup>	-	5,040	ตามที่ประกาศจ่าย
รายได้ค่าบริการ	276	1,050	ตามอัตราที่ตกลงในสัญญา
<b>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>			
<b>รายได้</b>			
เบี้ยประกันภัยต่อรับ	480,317	427,814	ตามอัตราปกติของการประกันภัยต่อ
รายได้ค่าบำเหน็จ	662	684	ตามอัตราปกติของการประกันภัยต่อ
ค่าสินไหมทดแทนรับคืน	860	727	ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย
รายได้จากการให้บริการ	208	1,995	ตามอัตราที่ตกลงในสัญญา
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
เบี้ยประกันภัยต่อช่วง	2,436	2,232	ตามอัตราปกติของการประกันภัยต่อ
ค่าสินไหมทดแทนจ่าย	301,493	232,359	ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย
ค่าบำเหน็จ	118,331	103,705	ตามอัตราปกติของการประกันภัยต่อ
ค่าบริการจ่าย <sup>(2)</sup>	8,915	17,964	ตามอัตราที่ตกลงในสัญญา
<b>ส่วนของเจ้าของ</b>			
เงินปันผลจ่าย	49,761	41,912	ตามที่ประกาศจ่าย

<sup>(1)</sup> แสดงรวมอยู่ใน “รายได้จากการลงทุนสุทธิ” ในงบกำไรขาดทุน

<sup>(2)</sup> แสดงรวมอยู่ใน “ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน” ในงบกำไรขาดทุน



### 26.3 ยอดคงค้างระหว่างกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	31 ธันวาคม	
	2561	2560
<b>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>		
สำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ <sup>(1)</sup>	694	796
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ <sup>(2)</sup>	17,765	34,566
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ <sup>(2)</sup>	753	3,254
คำบำเหน็จจ่ายรอดัคเบี้ยชี	17,508	12,703
สำรองค่าสินไหมทดแทน <sup>(3)</sup>	4,326	18,886
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ <sup>(4)</sup>	16,735	19,020
คำบำเหน็จรับรอดัคเบี้ยชี	10	12
ค่าบริการค้างจ่าย <sup>(5)</sup>	-	67

<sup>(1)</sup> แสดงรวมใน “สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

<sup>(2)</sup> แสดงรวมใน “ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

<sup>(3)</sup> แสดงรวมใน “หนี้สินจากสัญญาประกันภัย” ในงบแสดงฐานะการเงิน

<sup>(4)</sup> แสดงรวมใน “เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

<sup>(5)</sup> แสดงรวมอยู่ใน “หนี้สินอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน

### 26.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่สำคัญ

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุมและผลประโยชน์หลังออกจากงานของกรรมการและผู้บริหารที่สำคัญแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น	34,654	23,647
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	2,960	5,627
<b>รวม</b>	<b>37,614</b>	<b>29,274</b>

27. หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำรองวางไว้กับนายทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ได้วางหลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำรองประกันภัยไว้กับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม			
	2561		2560	
ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	
<b>หลักทรัพย์ประกัน</b>				
พันธบัตรรัฐบาล	21.0	20.8	21.0	21.1
<b>ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำรอง</b>				
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	214.0	215.3	179.0	182.7

28. ทรัพย์สินอื่นที่มีข้อจำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ได้วางหลักทรัพย์บางส่วนไว้เป็นหลักประกัน ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	
	และงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม	
	2561	2560
<b>ค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า</b>		
พันธบัตรรัฐบาล	0.1	0.1

## 29. ภาวะผูกพัน

### 29.1 ภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่ายานพาหนะ อายุของสัญญาเช่ามีระยะเวลา 5 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น ภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

จ่ายชำระ	(หน่วย: ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2561
ภายใน 1 ปี	0.8
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	2.4

### 29.2 ภาวะผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีภาวะผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อปรับปรุงอาคารคงเหลือจำนวน 0.9 ล้านบาท และ 1.0 ล้านบาท ตามลำดับ

### 29.3 ภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการและมีจำนวนเงินค่าบริการขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นจำนวน 1.2 ล้านบาท และ 4.2 ล้านบาท ตามลำดับ

## 30. ความเสี่ยงและนโยบายบริหารความเสี่ยง

### 30.1 ความเสี่ยงด้านการรับประกันชีวิต

บริษัทฯ มีการพิจารณาความเสี่ยงด้านการรับประกันชีวิตซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมรับประกันภัยต่อและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ก. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีกระบวนการติดตามผลการรับประกันภัยหลังจากผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด เช่น ความเบี่ยงเบนระหว่างข้อสมมติที่ใช้คำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

ข. การพิจารณารับประกันภัยต่อ

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงคู่มือการพิจารณารับประกันภัยให้มีมาตรฐานและทันสมัย โดยอาศัยหลักวิชาการ และข้อมูลสถิติ รวมถึงมีการอบรมเพื่อสร้างความรู้และวินัยของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณารับประกันภัย และมีการตรวจสอบให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือเพื่อให้มั่นใจว่าการรับความเสี่ยงเป็นไปตามระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯ กำหนด

ค. การจัดการค่าสินไหมทดแทน

บริษัทฯ มีกระบวนการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่มีมาตรฐาน มีการพัฒนาคู่มือการจัดการค่าสินไหมทดแทนให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการจัดฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ และมีการตรวจสอบให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือ

ง. การทำประกันภัยต่อช่วง

การทำประกันภัยต่อช่วงแบบความเสียหายส่วนเกินเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ซื้อประกันภัยต่อช่วงแบบคุ้มครองความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss) ที่จำกัดความเสียหายสูงสุดของบริษัทต่อเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้น และมีการทดสอบความเพียงพอของประกันภัยต่อช่วงในกรณีเกิดความเสียหายรุนแรงอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายที่จะทำประกันภัยต่อช่วงกับบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไปเท่านั้น

จ. การประเมินมูลค่าเงินสำรอง

การคำนวณเงินสำรองของบริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ภายนอกที่ได้รับรองมาตรฐานวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยระดับ Fellowship นอกจากนี้บริษัทฯ มีการติดตามและวิเคราะห์ความเบี่ยงเบนระหว่างข้อสมมติที่ใช้คำนวณมูลค่าเงินสำรองกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีเงินสำรองเพียงพอต่อภาระผูกพัน

ฉ. การระงับตัวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย

การระงับตัวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยต่อ คือ การระงับตัวในระดับประเภทสัญญาประกันภัย โดยสัญญาประกันภัยสามารถจำแนกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สัญญาประกันภัยระยะยาวและสัญญาประกันภัยระยะสั้น ซึ่งมีลักษณะของภาระผูกพันแตกต่างกัน โดยสัญญาประกันภัยระยะยาว ก่อให้เกิดภาระผูกพันต่อเนื่องตลอดอายุสัญญา และไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัยได้ ขณะที่สัญญาประกันภัยระยะสั้น ก่อให้เกิดภาระผูกพันปีต่อปี และสามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการรับประกันภัยได้เมื่อมีการต่ออายุสัญญา

ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความผันผวนต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ บริษัทฯจึงมีนโยบายในการรักษา สัดส่วนของสัญญาประกันภัยระยะยาวและสัญญาประกันภัยระยะสั้นให้สมดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีสัดส่วนหนี้สินจากสัญญาประกันภัยระยะยาว และสัญญาประกันภัยระยะสั้นเป็น ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละ)

	31 ธันวาคม	
	2561	2560
สัญญาประกันภัยระยะยาว	59	56
สัญญาประกันภัยระยะสั้น	41	44
รวม	100	100

ช. การทดสอบความอ่อนไหว

การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่หนี้สินจากการรับประกันภัยจะเพิ่มขึ้นหรือ ลดลงเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติที่ใช้ในการคำนวณทั้งสำรองก่อนการรับประกันภัย ต่อ และหลังการรับประกันภัยต่อ กำไรก่อนภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้น โดยความเสี่ยงอาจเกิด จากความถี่ที่เกิดความเสียหาย มูลค่าความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดการสินไหมทดแทนไม่ เป็นไปตามที่คาดไว้

(1) การทดสอบความอ่อนไหวต่อสำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติต่อสำรองสำหรับ สัญญาประกันภัยระยะยาว สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	อัตรา	31 ธันวาคม 2561			
		สำรอง สัญญาระยะยาว ก่อนการรับประกันภัยต่อ	สำรอง สัญญาระยะยาว หลังการรับประกันภัยต่อ	กำไรก่อนภาษีเงินได้	ส่วนของผู้ถือหุ้น
	ที่เปลี่ยนแปลง	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
อัตรา	+5 %	36,547,056	36,547,056	(36,547,056)	(29,237,645)
อัตรา	-5 %	(37,226,912)	(37,226,912)	37,226,912	29,781,530
อัตรา	+5%	(4,307,122)	(4,307,122)	4,307,122	3,445,698
อัตรา	-5%	4,414,260	4,414,260	(4,414,260)	(3,531,408)
อัตรา	+5%	(7,002,988)	(7,002,988)	7,002,988	5,602,390
อัตรา	-5%	7,170,581	7,170,581	(7,170,581)	(5,736,465)

(หน่วย: บาท)

31 ธันวาคม 2560

	ข้อสมมติ ที่เปลี่ยนแปลง	สำรอง	สำรอง	กำไรก่อน ภาษีเงินได้ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		สัญญาระยะยาว ก่อนการ รับประกันภัยต่อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	สัญญาระยะยาว หลังการ รับประกันภัยต่อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)		
อัตราระยะ	+5 %	46,848,066	46,848,066	(46,848,066)	(37,478,453)
อัตราระยะ	-5 %	(48,021,688)	(48,021,688)	48,021,688	38,417,350
อัตราการขาดอายุ	+5%	(3,894,028)	(3,894,028)	3,894,028	3,115,222
อัตราการขาดอายุ	-5%	3,966,072	3,966,072	(3,966,072)	(3,172,858)
อัตราคิดลด	+5%	(8,433,651)	(8,433,651)	8,433,651	(6,746,921)
อัตราคิดลด	-5%	8,783,112	8,783,112	(8,783,112)	(7,026,490)

## (2) การทดสอบความอ่อนไหวต่อสำรองค่าสินไหมทดแทนสำหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติต่อสำรองค่าสินไหมทดแทน สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

31 ธันวาคม 2561

	ข้อสมมติ ที่เปลี่ยนแปลง	สำรอง	สำรอง	กำไรก่อน ภาษีเงินได้ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		ค่าสินไหมทดแทน ก่อนการรับ ประกันภัยต่อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ค่าสินไหมทดแทน หลังการรับ ประกันภัยต่อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)		
อัตราส่วนค่าสินไหม ทดแทนสัมบูรณ์	+5 %	36,187,012	36,187,012	(36,187,012)	(28,949,610)
อัตราส่วนค่าสินไหม ทดแทนสัมบูรณ์	-5 %	(6,619,270)	(6,619,270)	6,619,270	5,295,416

(หน่วย: บาท)

31 ธันวาคม 2560

	ข้อสมมติ ที่เปลี่ยนแปลง	สำรอง	สำรอง	กำไรก่อน ภาษีเงินได้ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		ค่าสินไหมทดแทน ก่อนการ รับประกันภัยต่อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ค่าสินไหมทดแทน หลังการ รับประกันภัยต่อ เพิ่มขึ้น (ลดลง)		
อัตราส่วนค่าสินไหม ทดแทนสัมบูรณ์	+5 %	40,629,866	40,629,866	(40,629,866)	(32,503,893)
อัตราส่วนค่าสินไหม ทดแทนสัมบูรณ์	-5 %	(13,650,128)	(13,650,128)	13,650,128	10,920,102

## 30.2 ความเสี่ยงทางการเงิน

### ก. ความเสี่ยงด้านเครดิต

บริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อและเงินลงทุนในตราสารหนี้ ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการจัดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้รับประกันภัยต่อช่วงและผู้ออกตราสาร มีการพิจารณาผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและทบทวนฐานะทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อและผู้ออกตราสาร และได้กำหนดเป็นนโยบายที่จะเอาประกันภัยต่อกับบริษัทประกันภัยในต่างประเทศและลงทุนในตราสารเฉพาะบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงสูงที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไปเท่านั้น ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากด้านเครดิต จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากความเสี่ยงด้านเครดิตคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อและเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

### ข. ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนและราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นจำนวนไม่เป็นสาระสำคัญ ดังนั้น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดจึงมีเพียงความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์เท่านั้น

#### (1) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนในตราสารหนี้

บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการพิจารณาทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินลงทุน และติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด

สินทรัพย์และหนี้สินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ						
	31 ธันวาคม 2561						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาดลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง ถัวเฉลี่ย (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	55,098	9	55,107	0.10 - 1.00
<b>เงินลงทุนในหลักทรัพย์</b>							
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	411,085	69,940	-	65,343	-	546,368	1.69
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	120,000	60,000	-	-	-	180,000	2.06
ตราสารทุน	-	-	-	-	1,023,953	1,023,953	-
เงินฝากสถาบันการเงิน	130,000	-	-	-	-	130,000	1.80
เงินให้กู้ยืม	-	-	-	1,351	-	1,351	3.25
<b>สินทรัพย์สัญญาประกันภัย</b>							
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ							
- สำรองประกันภัยสำหรับ							
สัญญาประกันภัยระยะยาว	-	-	-	-	2,883	2,883	-
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	-	-	-	-	195,504	195,504	-
<b>หนี้สินสัญญาประกันภัย</b>							
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย							
- สำรองประกันภัยสำหรับ							
สัญญาประกันภัยระยะยาว	-	-	-	-	406,752	406,752	-
- สำรองค่าสินไหมทดแทน	-	-	-	-	21,702	21,702	-
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	-	-	-	-	184,572	184,572	-

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ						
	31 ธันวาคม 2560						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาดลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง ถัวเฉลี่ย (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	212,087	1	212,088	0.10 - 1.00
<b>เงินลงทุนในหลักทรัพย์</b>							
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	528,326	154,969	20,000	65,378	-	768,673	1.32
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	36,129	39,971	-	-	-	76,100	1.65
ตราสารทุน	-	-	-	-	716,854	716,854	-
เงินฝากสถาบันการเงิน	195,000	-	-	-	-	195,000	1.49
เงินให้กู้ยืม	120	-	-	-	-	120	3.50



(หน่วย: พันบาท)

## งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

		31 ธันวาคม 2560						
		อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		อัตราดอกเบี้ย		
		ภายใน	มากกว่า 1	มากกว่า	ปรับขึ้นลง	ไม่มี	ที่แท้จริง	
		1 ปี	ถึง 5 ปี	5 ปี	ตามราคาตลาด	อัตราดอกเบี้ย	ที่แท้จริง	
						รวม	ถัวเฉลี่ย	
						(ร้อยละต่อปี)		
<b>สินทรัพย์สัญญาประกันภัย</b>								
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ								
- สำรองประกันภัยสำหรับ								
	สัญญาประกันภัยระยะยาว	-	-	-	-	4,006	4,006	
	ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	-	-	-	-	212,173	212,173	
<b>หนี้สินสัญญาประกันภัย</b>								
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย								
- สำรองประกันภัยสำหรับ								
	สัญญาประกันภัยระยะยาว	-	-	-	-	321,284	321,284	
	- สำรองค่าสินไหมทดแทน	-	-	-	-	34,949	34,949	
	เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	-	-	-	-	181,945	181,945	

## (2) ความเสี่ยงด้านราคาหลักทรัพย์

ความเสี่ยงด้านราคาหลักทรัพย์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ซึ่งอาจทำให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ โดยการติดตามและวิเคราะห์ความผันผวนของตราสารที่ลงทุนอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงประเภทหลักทรัพย์ гэ็งกำไร โดยเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่แน่นอนสม่ำเสมอ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการถือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาด

## ก. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายได้

บริษัทฯมีการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินให้มีความสอดคล้องกัน มีการกระจายตัวของสินทรัพย์และหนี้สิน ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับลักษณะของหนี้สินและภาระผูกพันอย่างเหมาะสมและดูแลให้มีสินทรัพย์สภาพคล่องที่เพียงพอหากมีความจำเป็นต้องใช้เงินสด นอกจากนี้บริษัทฯยังเน้นให้มีการดำรงฐานะสภาพคล่องในระดับที่สูงกว่าข้อบังคับของสำนักงาน คปภ.

วันที่ครบกำหนดของสินทรัพย์และหนี้สินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ						
31 ธันวาคม 2561						
เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่า						
เงินสด	55,098,716	-	-	-	8,783	55,107,499
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	1,021,846,970	661,084,711	129,940,372	65,342,643	2,105,720	1,880,320,416
เงินให้กู้ยืม	-	320,885	1,029,647	-	-	1,350,532
<b>สินทรัพย์สัญญาประกันภัย</b>						
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ						
	-	195,294,534	209,791	-	-	195,504,325
<b>หนี้สินสัญญาประกันภัย</b>						
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ						
	-	183,958,754	612,747	-	-	184,571,501

(หน่วย: บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ						
31 ธันวาคม 2560						
เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่า						
เงินสด	212,086,656	-	-	-	1,034	212,087,690
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	714,748,401	759,454,469	194,940,559	85,377,524	2,105,720	1,756,626,673
เงินให้กู้ยืม	-	120,379	-	-	-	120,379
<b>สินทรัพย์สัญญาประกันภัย</b>						
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ						
	-	212,172,855	-	-	-	212,172,855
<b>หนี้สินสัญญาประกันภัย</b>						
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ						
	-	181,944,707	-	-	-	181,944,707

สัญญาประกันภัยต่อของบริษัทฯ ได้รับเบี้ยประกันภัยต่อเป็นรายปีสุทธิจากค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อตลอดระยะเวลาความคุ้มครอง โดยวันที่ครบกำหนดของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ซึ่งแสดงเป็นร้อยละของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยรวม ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละ)

ระยะเวลาครบกำหนด	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
ภายใน 1 ปี	16.8	14.0
มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี	36.0	33.9
มากกว่า 5 ปี	47.2	52.1
รวม	100.0	100.0

### 31. มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม และมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าตามราคาทุนแต่ต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	31 ธันวาคม 2561				มูลค่าตามบัญชี
	มูลค่ายุติธรรม				
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม	
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>					
เงินลงทุนเพื่อค้า	78,514,664	-	-	78,514,664	78,514,664
เงินลงทุนเพื่อขาย	584,809,424	358,522,882	-	943,332,306	943,332,306
<b>สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	55,107,499	-	-	55,107,499	55,107,499
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด					
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	-	549,282,590	-	549,282,590	546,367,877
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	180,282,632	-	180,282,632	179,999,849
เงินฝากสถาบันการเงิน	-	130,000,000	-	130,000,000	130,000,000
เงินลงทุนทั่วไป	-	-	3,929,274	3,929,274	2,105,720
เงินให้กู้ยืม	-	-	1,350,532	1,350,532	1,350,532

(หน่วย: บาท)

	31 ธันวาคม 2560				มูลค่าตามบัญชี
	มูลค่ายุติธรรม				
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม	
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด					
เงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน	-	99,262,220	-	99,262,220	99,262,220
เงินลงทุนเพื่อค้า	6,213,240	-	-	6,213,240	6,213,240
เงินลงทุนเพื่อขาย	518,402,696	190,132,465	-	708,535,161	708,535,161
<b>สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด					
เงินสด เงินฝากออมทรัพย์					
กระแสรายวัน และเงินฝากสถาบัน					
การเงินอื่น	112,825,470	-	-	112,825,470	112,825,470
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด					
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	-	775,465,347	-	775,465,347	768,672,536
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	76,765,431	-	76,765,431	76,100,016
เงินฝากสถาบันการเงิน	-	195,000,000	-	195,000,000	195,000,000
เงินลงทุนทั่วไป	-	-	5,089,525	5,089,525	2,105,720
เงินให้กู้ยืม	-	-	120,379	120,379	120,379

การจัดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.18

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินไม่แตกต่างกับมูลค่ายุติธรรมอย่างเป็นสาระสำคัญ

บริษัทฯ มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมเครื่องมือทางการเงินด้วยวิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้

- (ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- (ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้ แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

- (ค) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด กรณีที่เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด กำหนดโดยใช้วิธีเทียบเคียงอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี ส่วนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มีใช้หลักทรัพย์จดทะเบียนใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ประกาศ โดยผู้จัดการกองทุน
- (ง) เงินให้กู้ยืมแสดงมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันในการคิดลด ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

### 32. การบริหารจัดการทุนของบริษัทประกันชีวิต

วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทฯ คือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดำรงเงินกองทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

### 33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายน 2562 ให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวดครึ่งหลังของปี 2561 จำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 90 ล้านบาท

### 34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562